

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

ผู้เข้าประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมู่ที่	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสังข์ สาระโป	ประธานสภาฯ	๑๑	สังข์ สาระโป	
๒	นายคำมี จังนาลุน	รองประธานสภาฯ	๔	คำมี จังนาลุน	
๓	นายทานินทร์ บุตรแก้ว	เลขาธิการสภา	๑๑	ทานินทร์ บุตรแก้ว	
๔	นายพนม เบ็ญกุล	สมาชิกสภา	๑	พนม เบ็ญกุล	
๕	นายมนัส ดีปาवी	สมาชิกสภา	๑	มนัส ดีปาवी	
๖	นายลำพันธ์ เบ็ญกุล	สมาชิกสภา	๒	ลำพันธ์ เบ็ญกุล	
๗	นายวันที ก้อนดินจี่	สมาชิกสภา	๒	วันที ก้อนดินจี่	
๘	นายธนกฤต สาระโป	สมาชิกสภา	๓	ธนกฤต สาระโป	
๙	นางสาวสุวิชาดา ทานาวิน	สมาชิกสภา	๓	สุวิชาดา ทานาวิน	
๑๐	นายไร ค้ายศ	สมาชิกสภา	๔	ไร ค้ายศ	
๑๑	นายการี พุทธสารวงษ์	สมาชิกสภา	๕	การี พุทธสารวงษ์	
๑๒	นายบุญเฮือง พรหมสอน	สมาชิกสภา	๕	บุญเฮือง พรหมสอน	
๑๓	นายคำพอง แก่นมณีตัน	สมาชิกสภา	๖	คำพอง แก่นมณีตัน	
๑๔	นายทองศักดิ์ ก้อนดินจี่	สมาชิกสภา	๖	ทองศักดิ์ ก้อนดินจี่	
๑๕	นายประยงค์ นามนิตย์	สมาชิกสภา	๗	ประยงค์ นามนิตย์	
๑๖	นายอิม จันทรบุตร	สมาชิกสภา	๗	อิม จันทรบุตร	
๑๗	นายโนนศิลป์ ภูมิพัฒน์	สมาชิกสภา	๘	โนนศิลป์ ภูมิพัฒน์	
๑๘	นายบุญรัตน์ มหาโยธี	สมาชิกสภา	๘	บุญรัตน์ มหาโยธี	
๑๙	นายสวัสดิ์ สาระโป	สมาชิกสภา	๙	สวัสดิ์ สาระโป	
๒๐	นายประดิษฐ บุตรวัง	สมาชิกสภา	๙	ประดิษฐ บุตรวัง	
๒๑	นายถวิล โพระกัณ	สมาชิกสภา	๑๐	ถวิล โพระกัณ	
๒๒	นางอิงอร กาละนาต	สมาชิกสภา	๑๐	อิงอร กาละนาต	

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑	นายลำพัง ตากุด	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่	ลำพัง ตากุด
๒	นายแทน การลัก	รองนายก อบต.ดินจี่	แทน การลัก
๓	นายคำปัญ คำอ่อน	รองนายก อบต.ดินจี่	คำปัญ คำอ่อน
๔	นายณรงค์ศักดิ์ เดชอุดม	นายช่างโยธา รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง	ณรงค์ศักดิ์ เดชอุดม
๕	น.ส.นิตยา ศรีชะตา	หัวหน้าสำนักปลัด	นิตยา ศรีชะตา

เปิดประชุม

ประธานสภา

เวลา ๐๙.๓๐ น.

สวัสดีครับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน บัดนี้ครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เรื่องที่ ๑ ตามที่พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ ๗ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล จึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่รัฐสภา ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ศึกษาให้ละเอียดเพราะว่าพระราชบัญญัติแก้ไขใหม่นี้เกี่ยวข้องกับเราโดยตรง

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ มีสมาชิกสภาท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับ

นายบุญเฮือง พรหมสอน

เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมแล้วปรากฏว่า สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒ รายส.อบต.ลำพันธ์ เบ็ญกุล ไม่มีชื่อในสำเนารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒

นายทานินทร์ บุตรแก้ว

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมปรากฏว่าในสำเนารายงานการประชุมไม่มีรายชื่อสมาชิกสภา นายลำพันธ์

เบ็ญกุล ส.อบต. หมู่ที่ ๒ จริง ผมได้สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ที่พิมพ์รายงานการประชุมแล้วปรากฏว่าเกิดข้อผิดพลาด จึงได้กำชับไปแล้ว แต่ในรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ฉบับจริง ส.อบต. ลำพันธ์ เบ็ญกุล ได้ลงรายชื่อไว้เป็นหลักฐานว่าได้เข้าประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม

ประธานสภา

เชิญสมาชิกสภา

ตามที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ได้ยื่นแบบส่งกระทู้ถามไปยังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ นั้น สภาฯ ได้กำหนดให้ตอบกระทู้ถามในสมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เชิญสมาชิกสภาผู้ที่ยื่นแบบกระทู้ถาม ครับ

นายคำมี จังนาลุน

เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมได้ยื่นแบบส่งกระทู้ถาม นายก อบต.ดินจี่ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ อุดหนุนมาหรือยัง อุดหนุนหมวดไหนบ้าง

หัวหน้าสำนักปลัด

เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอชี้แจงเป็นหมวดดังนี้ รัับจริง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมวดภาษีอากร	๑๑๖,๖๗๕.๗๕
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๒๓,๑๔๑.๔๖
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๕,๒๓๐.๐๐
หมวดภาษีจัดสรร	๑๒,๐๘๑,๖๘๗.๔๑
เงินอุดหนุนทั่วไป	๑๘,๗๘๒,๓๐๖.๐๐
รวม	๓๑,๒๕๕,๙๒๗.๙๘

ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ งบประมาณการไว้ ๔๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ อุดหนุนมา ๓๑,๒๕๕,๙๒๗.๙๘ ขาดดุลอยู่ ๑๒,๗๔๔,๐๗๒.๐๒

นายสวัสดิ์ สาระโป

เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมได้ยื่นกระทู้ถามนายก เรื่อง ดินทรุดตัวบริเวณหมู่ที่ ๙ บ้านท่านาเลา จะดำเนินการหรือไม่ขอคำชี้แจงนายก ผมจะได้ตอบชาวบ้านท่านาเลาได้ถูกว่าบริหารจะดำเนินการหรือไม่

นายก

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ตามที่ท่านได้ส่งหนังสือร้องทุกข์มายังบริหารนั้น ทางเราไม่ได้นั่งนอนใจทางบริหารเราทราบถึงความเดือดร้อนของราษฎร หมู่ที่ ๙ ทางบริหารจะดำเนินการให้ราษฎร หมู่ที่ ๙

นายไร คำยศ

เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอตั้งกระทู้ถามนายก อบต.ดินจี่ เรื่อง เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท อุดหนุนเข้ามาหรือยัง
เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ ตั้งไว้ในข้อบัญญัติของ อบต.ดินจี่

หัวหน้าสำนักปลัด

<p>นายวันที ก้อนดินจี่</p>	<p>๒๒๐,๐๐๐ บาท อุดหนุนมาแล้ว แต่เป็นการอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งจะมีเอกสารหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน และรายงานการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้านที่เสนอโครงการเพื่อขอรับอุดหนุน ซึ่งทาง อบต.ดินจี่ จะอุดหนุนบ้านโพนแพง หมู่ที่ ๔ เป็นหมู่บ้านนำร่อง</p> <p>เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมได้ยื่นแบบกระทู้ถาม นายก อบต.ดินจี่ เรื่อง โครงการขยายท่อเมนน้ำประปาภายในหมู่บ้านพร้อมติดตั้งระบบปั้มมอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ำดิบ หมู่ที่ ๒ ประมาณการถูกต้องหรือไม่ ไม่ได้มีการวางท่อน้ำเข้าไปยังถังจ่ายน้ำ และปั้มมอเตอร์ไฟฟ้าวางไว้ไม่ตรงจุด</p>
<p>ปลัดฯ</p>	<p>เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอชี้แจงเรื่อง ประปาหมู่บ้านบ้านดินจี่ หมู่ที่ ๒ เสนอให้ทางบ้านดินจี่ หมู่ที่ ๒ ได้โอนประปาหมู่บ้านให้ อบต.ดินจี่ เป็นผู้ดำเนินการ เพื่อจะได้บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ เวลาระบบประปาเสียหาย อบต. ก็จะได้ซ่อมแซมได้เอง</p>
<p>นายคำพอง แก่นมณีตัน</p>	<p>เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอตั้งกระทู้ถามนายก เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านห้วยสมอทบ หมู่ที่ ๖ ดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้ว</p>
<p>นายบุญรัตน์ มหาโยธี</p>	<p>เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอตั้งกระทู้ถามนายก อบต.ดินจี่ เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งสว่างพัฒนา หมู่ที่ ๘ ดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้ว</p>
<p>นายอឹ้ม จันทรบุดร</p>	<p>เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอตั้งกระทู้ถามนายก อบต.ดินจี่ เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท จะดำเนินการได้เมื่อไหร่ ถึงขั้นตอนไหนแล้ว</p>
<p>นายทานินทร์ บุตรแก้ว</p>	<p>เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอตั้งกระทู้ถามนายก อบต.ดินจี่ เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดินจี่ หมู่ที่ ๑๑ ดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้ว</p>
<p>ประธานสภา</p>	<p>ตามที่สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖,๗,๘,๑๑ เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขอให้บริหารได้ตอบในคราวเดียวกัน เชิญนายก</p>
<p>นายก อบต.ดินจี่</p>	<p>เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอตอบกระทู้ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖,๗,๘,๑๑ เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖,๗,๘,๑๑ ทางผู้บริหารเพิ่งได้วิศวกรมารับรองแบบ ทางเราก็จะเริ่มดำเนินการให้เร็ว ทางบริหารจะพยายามดำเนินการโดยเร็ว เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน</p>
<p>ประธานสภา</p>	<p>ทางผู้บริหารก็ได้ตอบกระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้ที่ยื่นแบบกระทู้ถามแล้ว ทุกท่านก็ได้ทราบคำตอบแล้ว ผมเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาได้ซักถามผู้บริหาร</p>

นายทงศักดิ์ ก้อนดินจี	<p>เชิญสมาชิกสภา ครับ</p> <p>เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน</p> <p>ขอถามผู้บริหารเรื่อง ก่อสร้างถนนสายใหม่ สายนาแก้ง จะดำเนินการได้หรือไม่</p>
นายก อบต.ดินจี	<p>เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน</p> <p>ทางบริหารก็เห็นความสำคัญของถนนลำเลียงการเกษตร สายนาแก้ง มีราษฎรจำนวนมากที่สัญจรไปมาลำบาก ทางผู้บริหารก็ได้คุยกับนายช่างว่าจะมีวิธีการดำเนินการอย่างไร ที่จะไม่ขัดกับระเบียบกฎหมาย นายช่างเสนอว่าเจ้าของที่ดินที่จะก่อสร้างถนนสายใหม่ให้โอนที่ดินให้กับ อบต. ทางบริหารอยากจะเสนอให้เขียนโครงการเข้ามาจะได้บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณปี ๖๓</p>
ประธานสภา	<p>ในเรื่องโครงการก่อสร้างถนนลำเลียงการเกษตรสายนาแก้ง ให้บริหารได้ศึกษา</p> <p>กฎหมายที่ละเอียดก่อน จะได้ไม่มีผลกระทบตามมา</p>
นายลำพันธ์ เบ็ญกุล	<p>เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน</p> <p>ขอถามผู้บริหาร เรื่อง รางระบายน้ำเสีย หมู่ที่ ๒ ชำรุด ยังได้ได้แก้ไข จะดำเนินการเมื่อไหร่</p>
รองนายก	<p>เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน</p> <p>ทางบริหารได้ส่งนายช่างไปติดต่อทางสมาชิก หมู่ที่ ๒ แล้ว และให้นายช่างสำรวจมาใหม่</p>
นายโนนศิลป์ ภูมิพัฒน์	<p>เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน</p> <p>เรื่อง ทำป้อมเอี่ยมชำรุด ขอฝากทางผู้บริหารได้ออกไปสำรวจด้วย</p>
นายก	<p>เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน</p> <p>ทางบริหารจะเสนอให้เขียนโครงการเข้ามาจะได้บรรจุไว้ในข้อบัญญัติปี ๖๓</p>
นายคำมี จังนาลุน	<p>เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน</p> <p>เรื่อง ไฟไหม้ หมู่ที่ ๑๐ รถดับเพลิงของเราดำเนินการล่าช้า และนายช่างไฟฟ้า ไม่ได้ออกปฏิบัติงาน ฝากทางบริหารได้ตัดเงินเดือน และแก้ไขด้วย</p>
นายอิม จันทรบุตร	<p>เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน</p> <p>เรื่อง รถ EMS ดำเนินการรับผู้ป่วยช้ามาก และใช้วจาไม่สุภาพไม่เหมาะสม ฝากผู้บริหารได้แก้ไขด้วย</p>
นายถวิล โพระกัน	<p>เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน</p> <p>เรื่อง การซ่อมแซมไฟส่องสว่างชำรุด ดำเนินการล่าช้า ซ่อมไม่เสร็จก็กลับมา ก่อน ขอให้บริหารได้ปรับปรุงแก้ไขด้วย</p>
ระเบียบวาระที่ ๔	<p>เรื่อง ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา</p> <p>๔.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)</p> <p>เชิญเจ้าหน้าที่ครับ</p>
หัวหน้าสำนักปลัด	<p>เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน และผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป</p>

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วน จังหวัดกาฬสินธุ์

	จำนวนโครงการ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	จำนวนโครงการ
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๔๓
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	
๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓๒
๒.๒ แผนงานสาธารณสุข	๑๐
๒.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๓
๒.๔ แผนงานการศึกษา	๙
๒.๕ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๘
๒.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๗
๒.๗ แผนงานงบกลาง	๔
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร	
๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๙
๓.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๑๑
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีท้องถิ่น	
๔.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๓
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ	
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๘
๕.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๖
รวม	๑๕๓

ส่วนรายละเอียดโครงการต่างๆ อยู่ในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ และได้ทำสำเนาแจกให้สมาชิกสภาทุกท่านแล้ว

ประธานสภา

นายคำมี จังนาลุน

ตามที่เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงต่อสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถาม เชิญครับ

เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

ตามที่สภาฯ แต่งตั้งสมาชิกสภา ๓ ท่าน เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

และได้ประชุมร่วมกัน คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเห็นว่าครบทุกด้านแล้ว

นายทองศักดิ์ ก้อนดินจี่

เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

ในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการเพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้าภายในตำบลหรือยัง

ถ้ายังไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมด้วย

นายโนนศิลป์ ภูมิพัฒน์

เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

ในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการก่อสร้างสะพานระหว่างหมู่ที่ ๑๐ กับ

หมู่ที่ ๘ หรือไม่

นางอิงอร การะนาด

เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

ในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายดินจี่ - กุดแฮด

หรือไม่

นายก

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

ตามที่สมาชิกสภาถามโครงการเพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้า มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ทุกโครงการ ส่วนโครงการก่อสร้างสะพานหมู่ที่ ๑๐ หมู่ที่ ๘ ไม่ปรากฏว่ามีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประธานสภา
 บัดนี้ครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอมติที่ประชุมสภา เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

ประธานสภา
 - มีสมาชิกท่านใด เห็นชอบ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ยกมือครับ

เลขานุการสภา
 ๒๑ เสียง

ประธานสภา
 - มีสมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ยกมือครับ

เลขานุการสภา
 ๐ เสียง

ประธานสภา
 - มีสมาชิกสภาท่านใด งดออกเสียง ยกมือครับ

เลขานุการสภา
 ไม่มี

ประธานสภาสรุป
 มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ เห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ จำนวน ๒๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องอื่นๆ

นายคำพอง แก่นมณีตัน
 เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื่อง ลงดินลูกรัง คุ่มโนนแดง จะมีการดำเนินการหรือไม่

นางสาวสุวิชาติ ทานาวิน
 เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื่อง รางระบายน้ำเสียหมู่ที่ ๓ อุดตัน ทางบริหารจะมีวิธีการดำเนินการหรือไม่

นายบุญเฮือง พรหมสอน
 เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื่อง ทำป่องเอี่ยมชำรุด ผากบริหารลงไปสำรวจดูด้วย

รองนายก
 เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื่อง ลงดินลูกรัง หมู่ที่ ๖ คุ่มโนนแดง บริหารจะลงไปดู ส่วนรางระบายน้ำเสีย หมู่ที่ ๓ อุดตัน โครงการที่ก่อสร้างไปแล้วจะรื้อไม่ได้ ส่วนทำป่องเอี่ยมให้สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘ เขียนโครงการเข้ามาเพื่อจะได้บรรจุไว้ในข้อบัญญัติปี ๖๓

ประธานสภา
 ตามที่สมาชิกสภาได้กระทู้ถาม ผากบริหารได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ขอขอบคุณคณะบริหาร เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสภาทุกท่าน ที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ปิดประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น.

ลงชื่อ ทานินทร์ บุตรแก้ว ผู้จัดรายงานการประชุม
 (นายทานินทร์ บุตรแก้ว)
 เลขานุการสภา

ลงชื่อ ทนงศักดิ์ ก้อนดินจี่ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
 (นายทนงศักดิ์ ก้อนดินจี่)

ลงชื่อ บุญเฮือง พรหมสอน คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายบุญเฮือง พรหมสอน)

ลงชื่อ สุวิชาดา ทานาวิน คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวสุวิชาดา ทานาวิน)

ลงชื่อ สังข์ สาระโป
(นายสังข์ สาระโป)
ประธานสภา